



10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2565 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### **รายได้จากการขายและให้บริการ**

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ 804 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 249 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 45% เป็นผลจากรายได้จากการขายและให้บริการของงานโครงการเพิ่มขึ้น 99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 33% และงานขายส่ง/ขายปลีกเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 9% ส่วนงานขายต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 137 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 121% การเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานขายโครงการ และงานขายส่ง/ขายปลีก เป็นผลจากบริษัทห้างร้านต่างๆ เริ่มปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ ส่งผลให้มีการขยายหรือปรับปรุงธุรกิจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในไตรมาสนี้ บริษัทมีรายได้จากงานโครงการหลายงานที่ได้เลื่อนการส่งมอบงานจากปีที่แล้วมาเป็นไตรมาสนี้ ส่วนการเพิ่มขึ้นของงานขายต่างประเทศ เป็นผลจากรายได้จากการขายสินค้าไปให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกาเพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 164%

### **กำไรสำหรับงวด**

บริษัทมีผลกำไรสำหรับงวด 9.6 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่ขาดทุน 2.8 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้น 12.4 ล้านบาท หรือปรับตัวดีขึ้น 443% เป็นผลจาก :

- กำไรขั้นต้นจากการขายรวมรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 57.4 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายและให้บริการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 45% แต่อัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวลดลงจาก 28.6% ในปี 2564 เป็น 24.6% ในปี 2565 สาเหตุใหญ่มาจากต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะวัตถุดิบและค่าระวางสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่บริษัทไม่สามารถปรับราคาขายของงานโครงการส่วนใหญ่ได้ เพราะเป็นราคาที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย รวมทั้งในไตรมาสนี้ บริษัทได้ขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าในสัดส่วนที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 45.7 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงาน และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการนำเอาระบบ ERP ของ SAP มาใช้ รวมถึงการตั้งสำรองหนี้สูญสำหรับลูกหนี้การค้าที่ชำระช้ากว่าปกติและอาจมีความเสี่ยงในการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท เป็นผลจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเพราะยอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้น
- มีเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางนภาพร วิมลอนุพงษ์  
กรรมการผู้จัดการ